

ตารางการจัดการความรู้ เรื่อง “การผลิตผลงานวิจัยและวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านแม่และเด็ก”

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน	ระยะเวลา	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ - คณะกรรมการทำงานในการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านแม่และเด็ก 	<p>๑. กำหนดประเด็น ความรู้ที่ต้องการ “การผลิตผลงานวิจัยและวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านแม่และเด็ก”</p>	- ธค.๕๗-มค.๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - แผนงานโครงการ EC - แผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ - สรุปการดำเนินการโครงการ EC ปี ๒๕๕๗
<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ - คณะกรรมการทำงานในการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านแม่และเด็ก - คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 	<p>๒. วางแผนการเร่งผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตอบสนองศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านแม่และเด็กโดย</p> <p>๑)กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>๒)จัดทำเป็นตัวชี้วัดรายกลุ่มงาน และถ่ายทอดสู่รายบุคคลในงาน</p> <p>๓)กำหนดเป็นเกณฑ์ประเมินภาระงาน</p>	<p>- ตค.๕๗</p> <p>- ตค.๕๗</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แผนงานพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ - แนวทางการประเมินภาระงานวิจัย ประจำปีรอบที่ ๑/๒๕๕๘ - สรุปรายงานประชุม คกก. ศูนย์ความเป็นเลิศฯ
<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ - คณะกรรมการทำงานในการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านแม่และเด็ก - อาจารย์ผู้สนใจ วพบ.สุรินทร์ 	<p>๓. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการโดยการ</p> <p>๑) จัดทำคู่มือในการผลิตผลงานวิจัยฯ</p> <p>๒) พัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยและบทความวิจัย และการผลิตผลงานวิชาการ</p> <p>๓)แสวงหาแหล่งทุน และแหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ผู้สนใจสมัครขอรับทุน</p> <p>๔) จัดคลินิกให้คำปรึกษาในการวิจัย</p>	<p>- ตค.๕๗-มีค๕๘</p> <p>- มีค-เมย/พค/สค ๕๘</p> <p>- ตค.๕๗-กย ๕๘</p> <p>- ตค.๕๗-กย ๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือ ในการผลิตผลงานวิจัยฯ - โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านแม่และเด็ก - หนังสือประชาสัมพันธ์และตอบรับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สบช. - แบบบันทึกการขอรับคำปรึกษาวิจัย
<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ - คณะกรรมการทำงานในการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านแม่และเด็ก - พื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ต.สมุด อ.ปราสาท และ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ - อาจารย์ผู้สนใจ วพบ.สุรินทร์ 	<p>๔. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการ</p> <p>๑) เลือกชุมชนที่มีความพร้อม</p> <p>๒) จัดทำความร่วมมือในการพัฒนาการดูแลแม่และเด็กโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง</p> <p>๓)ดำเนินการพัฒนาและวิจัยแบบคู่ขนาน</p>	- ตค.๕๗-กย ๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและผลงานวิชาการ - โครงการวิจัยด้านแม่และเด็ก
<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ - คณะกรรมการทำงานในการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านแม่และเด็ก - พื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ต.สมุด อ.ปราสาท และ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 	<p>๕. ดำเนินการถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ</p>	พค.-กย ๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านแม่และเด็ก